

# แบงก์ทหารไทยเข้าโครงการ 'ธารินทร์' ผ่อนเกณฑ์ 14 สิงหาคม

**ผู้จัดการรายวัน** -- แบงก์ทหารไทยประกาศเข้าโครงการกองทุนชั้นที่ 1 เสียที หลังยึดเยื้อและต่อรองจนพอใจเดือนไซเมย์ไม่เปลี่ยนผู้บริหาร และไม่ลดทุน บงบเอก'ธารินทร์' ปรับแผน 14 สิงหาคม มั่นใจ ธนาคารทุกแห่งจะเพิ่มทุนครบทุกแห่งในปีนี้นายธารินทร์ นิยมกันแห่มินท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า ธนาคารทหารไทยเข้าโครงการเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 1 ของทางการ และจะมีการประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 เมษายน 2542 นี้

ขณะนี้ธนาคารทหารไทยได้ยื่นขอความช่วยเหลือจากทางการในการเพิ่มเงินกองทุนในโครงการชั้นที่ 1 แล้ว ซึ่งทางการได้ยืนยันกับแบงก์ว่าจะไม่มีการลดทุน และไม่มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารธนาคาร นายอรรถเดช พิษผลกรรมกรรองผู้จัดการใหญ่อาวุโสธนาคารทหารไทยกล่าว

นายอรรถเดชกล่าวว่า ผู้บริหารธนาคารได้หารือและตกลงเงื่อนไขกับทางการเรียบร้อยแล้ว และเชื่อว่าการรับความช่วยเหลือใน

ครั้งนี้ จะทำให้ฐานะทางการเงินของแบงก์ดีขึ้น และจะทำให้สำรองหนี้จัดชั้นได้ 100% ในทันที

สำหรับตัวเลขการขอความช่วยเหลือและวิธีการเพิ่มทุนนั้นยังไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะต้องรอให้กระทรวงการคลังอนุมัติแผนเสียก่อน

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2542 จากการเปิดเผยของผู้บริหารธนาคารทหารไทย ได้ระบุว่า เงิน

หน้านี้สำหรับกรณีของธนาคารไทยพาณิชย์นั้น นักลงทุนต่างชาติที่เข้าร่วมทุนสมทบจะต้องขายวอร์แรนต์ที่ตนถือไว้แก่นักลงทุนไทยโดยไม่สามารถที่จะนำมาใช้สิทธิในการขอแปลงสภาพเป็นหุ้นบุริมสิทธิในธนาคารแห่งนี้ได้เมื่อครบกำหนดภายใน 3 ปีและที่หุ้นในส่วนที่กระทรวงการคลังถือไว้มีจะดำเนินการจำหน่ายออกไปให้นักลงทุนชาวไทยเช่นเดียวกัน

โดยทางผู้บริหารธนาคารจะต้องหาความชัดเจนในเรื่องของผู้ร่วมทุนใหม่ที่จะเข้าระหว่างธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด และธนาคารยูไนเต็ด โอเวอร์ซีส์ แบงก์(ยูโอบี)จากสิงคโปร์ภายในวันที่ 29 เมษายนหลังจากนั้นทางการจึงจะพิจารณาคำขอความช่วยเหลือกองทุนชั้นที่ 1 ของแบงก์

ผมยังไม่ได้ตัดสินใจคัดเลือกสถาบันการเงินต่างชาติรายใดรายหนึ่งในตอนนี้จึงระบุไม่ได้ว่า ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ดหรือยูโอบีเป็นผู้ร่วมทุนรายใหม่จากกล่าวและว่า การเพิ่มทุนของธนาคารพาณิชย์ไทยทั้งระบบจะแล้วเสร็จภายในปี 2542 อย่างแน่นอน ■

## ■ แบงก์

กองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงตามมาตรฐานบีไอเอสอยู่ที่ 11% โดยเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่ 7.5% และที่เหลือเป็นชั้นที่ 2

และล่าสุด ณ สิ้นไตรมาสแรก ธนาคารสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ประมาณ 1.11 แสนล้านบาท หรือ 36% ของสินเชื่อรวม ซึ่งลดลงจากสิ้นปี 2541 ที่มีราว 38%

### "ชารินทร์" ยันกรณีนครธน

ยังอยู่ได้แผน 14 สิงหาคม

นายชารินทร์ให้ความเห็นอย่างชัดเจนว่าความจำเป็นที่ทางการต้องเข้าช่วยเหลือฐานะเงินกองทุนชั้นที่ 1 ของธนาคารนครธน ธนาคารที่เข้าโครงการกองทุนชั้นที่ 1 ตามกฎใหม่ที่ระบุว่า เมื่อเงินกองทุนชั้นที่ 1 ติดลบก็จะให้เข้าโครงการ 1 ทั้งนี้

และเดิมทีกรณีของธนาคารนครธน จะเป็นสถาบันการเงินที่ถูกแทรกแซงโดยการสั่งลดทุนจากทางการ แต่ตนเห็นว่าแนวทางดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมที่จะดำเนินการแล้วในปัจจุบัน

"ดังนั้นเราจึงถือให้เป็นข้อตกลงกันว่าทางธนาคารนครธนต้องเรียกผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติพิเศษเพื่อกำปัญหาของตนเองด้วยการลดทุนลง แต่จะเหลือเท่าใดเป็นเรื่องของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและผมก็ไม่แน่ใจว่าขบพ. จะพิจารณาอย่างไร แต่โดยปกติลดทุนลงได้ต่ำลดก็ไม่เกิน 1 สต./หุ้น"

ขณะนี้คณะกรรมการปรับโครงสร้างสถาบันการเงิน(กปส.) กำลังร่วมกันพิจารณาในรายละเอียดต่างๆที่จะดำเนินการ แต่ให้ถือเป็นหลักที่ต้องลดทุนลงก่อนและอย่างน้อยเงินทุนต้องไม่ติดลบทางการจึงจะเข้าไป

ตนจึงมองว่านี่คือการให้แบงก์จะต้องแก้ไขปัญหาก่อนที่ทางการจะเข้าช่วย เพื่อที่จะนำไปสู่จุดที่ตกลงกันตามหลักเกณฑ์มาตรการ 14 ส.ค. ได้

ทั้งนี้ฐานะของธนาคารมีเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงรวมทั้ง 2 ชั้นที่ 2.5% ขณะที่ทางการกำหนดขั้นต่ำไว้ที่ 8.5% โดยชั้นที่ 1 และ 2 อย่างต่ำ 4.25% เท่ากัน

สำหรับเม็ดเงินที่ทางการจะต้องใช้เพื่อเข้าไปแก้ปัญหากองธนาคารนครธนนั้นนายชารินทร์กล่าวว่าจะใช้ประมาณ 10,000 ล้านบาท แต่ขณะนี้ตัวเลขยังไม่ชัดเจนต้องรอให้ได้รายละเอียดที่ครบถ้วนก่อน

อย่างไรก็ตาม รมว. คลังย้ำว่าแม้ทางการจะเข้าช่วยเหลือทางการเงินผ่านกองทุนชั้นที่ 1 ให้แก่ธนาคารนครธนแล้วก็ตามแต่กระทรวงการคลังไม่มีความมุ่งหวังที่จะให้รัฐบาลเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ แห่งนี้

"ขั้นตอนการปฏิบัติตามกระบวนการในมาตรการ 14 สิงหาคม ในธนาคารนครธนเป็นแนวทางเดียวกับธนาคารไทยพาณิชย์"

กระทรวงการคลังจะทำการขายหุ้นในส่วนที่ได้มีการออกเป็นวอร์แรนต์ในนามกระทรวงการคลังให้แก่ผู้ร่วมทุนสมทบกับทางการใน 3 ปีข้างหน้าหลังจากที่กระบวนการเข้าช่วยเหลือกองทุนชั้นที่ 1 โดยทางการบรรลุผลแล้ว

อย่างไรก็ตาม นายชารินทร์ เคยกล่าวก่อน